

BỘ TÀI CHÍNH**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1649 /BTC-QLN
V/v góp ý văn bản giải trình dự án
UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị vay
vốn Quỹ Ả Rập Xê Út

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời công văn số 10422/BKHĐT-KTĐN ngày 14/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị góp ý văn bản giải trình của UBND tỉnh Lạng Sơn về dự án “Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn” đăng ký sử dụng nguồn vốn ODA của Quỹ Ả rập Xê út (dự án), trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Tài chính tại công văn số 15907/BTC-QLN ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Theo văn kiện điều chỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn đã cung cấp thông tin bổ sung đối với một số nội dung mà Bộ Tài chính đã góp ý tại công văn số 15907/BTC-QLN trong văn kiện dự án mới kèm theo công văn số 1156/UBND-KTN ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

+ Về hiện trạng tuyến đường phần từ ranh giới tỉnh Lạng Sơn và Bắc Kạn nối vào dự án đường Cường Lợi – Năm Dăm, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn: đoạn đầu tuyến được nối với điểm cuối dự án cải tạo nâng cấp ĐT.231 năm 2003 bằng vốn vay ADB; điểm cuối tuyến nối vào đường Cường Lợi – Năm Dăm, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn được đầu tư xây dựng năm 2009 với quy mô tương đương cấp V miền núi.

+ Về hiện trạng phần đường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: toàn tuyến dự án phần đường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chưa được đầu tư xây dựng mặt đường, hiện trạng đường nhiều đoạn lầy lội, sạt lở, đi lại khó khăn.

+ Về số người hưởng lợi của dự án: Theo văn kiện dự án mới điều chỉnh, dự án không chỉ phục vụ cho 32.000 người của 3 xã miền núi mà dự án đi qua, khi dự án hoàn thành sẽ kết nối giao thông, và vận chuyển hành khách, hàng hóa từ tỉnh Bắc Kạn qua Lạng Sơn để xuất cảnh, xuất khẩu qua biên giới Việt – Trung, tạo thuận lợi thương mại và tăng số dân được hưởng lợi trực tiếp từ dự án.

- Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn rà soát và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu cung cấp trong văn kiện dự án.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục lưu ý các ý kiến của Bộ Tài chính đã nêu tại công văn số 15970/BTC-QLN, cụ thể như sau:

+ Về tổng vốn đầu tư dự án: Dự án dự kiến đầu tư xây dựng, cải tạo cho khoảng 20 km đường với tổng vốn đầu tư là 19,9 triệu USD là tương đối lớn, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét, tính toán lại tổng vốn đầu tư cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

+ Về vốn đối ứng: Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn cần có cam kết đảm bảo bố trí đủ vốn đối ứng cho dự án.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu VT, QLN (6)

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**



Trương Chí Trung